

ประจำวันที่ 13-19 กรกฎาคม 2559

เดินทางโปรโมตข้าวเน้นหอมมะลิ-อินทรี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ จะเดินทางไปสิงคโปร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวไทย โดยเน้นข้าวคุณภาพดี ทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวอินทรี ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อให้ผู้บริโภครู้จักข้าวหลากหลายชนิดของไทยให้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เพราะขณะนี้ผู้บริโภคทั่วโลกใส่ใจในสุขภาพกันมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ไทยในฐานะเป็นผู้ผลิตอาหารและพืชเศรษฐกิจสำคัญของโลก จะผลักดันการส่งออกข้าวชนิดใหม่ๆ ป้อนความต้องการของตลาดโลก

ก่อนหน้านี้ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่ และข้าวอินทรีที่ฮ่องกง และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี หวังว่าผู้บริโภคสิงคโปร์จะให้การตอบรับเป็นอย่างดีเช่นกัน

นอกจากนี้ จะประชาสัมพันธ์ให้รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากข้าวด้วย เช่น อาหารสำหรับผู้สูงอายุ อาหารสำหรับเด็ก ยา วิตามิน เครื่องสำอาง อาหารเสริม เป็นต้น เพราะไทยมีเป้าหมายที่จะนำข้าวมาวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม หรือซูเปอร์ฟู้ดส์ให้มากขึ้น โดยสิงคโปร์นำเข้าข้าวไทยไปขายต่อประเทศที่ 3 หากไทยเสนอขายผลิตภัณฑ์จากข้าวก็น่าจะได้รับความสนใจเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม จากการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมเวิร์ลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (WEF) ที่มาเลเซียเมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีโอกาสหารือกับโกรว์ เอเชีย (Grow Asia) หน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆ ในด้านการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้ WEF ซึ่งโกรว์ เอเชีย ย้ำว่า การที่ไทยหันมาวิจัยและพัฒนาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นนั้น เป็นการเดินมาถูกทางแล้ว

ส่วนการที่ประเทศต่างๆ ใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษีกีดกันการนำเข้าสินค้าเกษตรมากขึ้นนั้น หากไทยผลิตสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จะแก้ปัญหาได้ เพราะการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หมายความว่าต้องมีกระบวนการผลิตที่ดี มีมาตรฐานสูง เพราะใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต

ส่วนสถิติการส่งออกข้าวไทยไปสิงคโปร์ ในปี 2557 ส่งออกได้ 162,577 ตัน มูลค่า 4,300 ล้านบาท ปี 2558 มี 128,941 ตัน มูลค่า 3,630 ล้านบาท ขณะที่ช่วง 5 เดือน (ม.ค.พ.ค.59) ส่งออก 51,194 ตัน มูลค่า 1,340 ล้านบาท ปริมาณลดลง 7.9% มูลค่าลดลง 11% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน.

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

พณ.เผยไทยยังคงแชมป์ส่งออกข้าวไปฮ่องกง และผู้ประกอบการเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าข้าว

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยรายงานสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ณ เมืองฮ่องกง ว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2559 ไทยยังคงครองตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของฮ่องกง ด้วยสัดส่วน 59.5% รองลงมาได้แก่ เวียดนามที่สัดส่วน 27.7% และจีนที่สัดส่วน 4.8% ตามลำดับ

ด้านปริมาณ ในเดือนเมษายน 2559 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกจำนวน 30,497 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 39.26% โดยนำเข้าข้าวหอม (Fragrant Rice) จำนวน 29,065 ตัน เพิ่มขึ้น 38.61% ใน

จำนวนนี้ไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปยังฮ่องกงจำนวน 17,196 ตัน เพิ่มขึ้น 58.81% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกจำนวน 10,828 ตัน โดยไทยมีสัดส่วนการส่งออกข้าวหอมมะลิ 59.6% ในขณะที่เวียดนามมีสัดส่วน 28.6%

ในขณะที่ด้านมูลค่า ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากทั่วโลกมูลค่า 23.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.19% โดยนำเข้าข้าวหอมมูลค่า 22.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นข้าวจากประเทศไทย 14.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วน 64.7% โดยมีประเทศที่ส่งออกไปฮ่องกงรองลงมาได้แก่ เวียดนาม และจีน ที่สัดส่วน 20.1% และ 5.5% ตามลำดับ

"ผู้ประกอบการไทยควรหาช่องทางการขยายตลาดข้าวไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ให้หันมาบริโภคข้าวไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มร้านอาหารที่มีสัดส่วนการบริโภคข้าวมากขึ้นกว่ากลุ่มผู้บริโภคที่บริโภคในครัวเรือน อีกทั้งควรนำเสนอข้าวชนิดใหม่ๆ เช่น ข้าวสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทำจากข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรองรับกับแนวโน้มการบริโภคข้าวของคนรุ่นใหม่ที่ลดน้อยลง" รมว.พาณิชย์กล่าว

สำหรับราคาข้าวในฮ่องกงช่วงเดือนเมษายน 2559 เริ่มทรงตัวและปรับตัวสูงขึ้นจากในช่วง 3 เดือนแรกของปีที่ผ่านมา แผนงานของกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และ สคร.ฮ่องกง ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการขายและผลักดันข้าวไทยในฮ่องกง ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ข้าวไทยผ่านงานแสดงสินค้า Food Fiesta 2016 การจัดคณะผู้แทนการค้าข้าวฮ่องกงเยือนไทย รวมทั้งการดำเนินการร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศ ในการจัดเครื่องหมายตราเขียวของข้าวหอมมะลิไทยเป็นภาษากว้างตั้งอีกด้วย

จากการบูรณาการอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น รมว.พาณิชย์ คาดว่าในสิ้นปี 2559 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนการส่งออกข้าวไปฮ่องกงเพิ่มมากขึ้น โดยในเชิงปริมาณคาดว่าจะมีสัดส่วนที่ 60-65% และเชิงมูลค่าที่ 65-70% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย 9.5 ล้านตันอย่างแน่นอน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

อศ.เร่งคืนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 228 ล้าน ให้เอกชนซื้อข้าวรัฐ

ร.ต.อ.ดร.สุธรรม เชื่อประกอบกิจ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อศ. กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมชี้แจง และการรับคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา (L/G) ว่า ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 อศ.ได้เชิญผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลข้าวสารในสต็อกของรัฐจำนวน 12 ราย ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและการรับคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา (L/G) ซื้อขายข้าวสาร หลังพ้นการผูกพันตามสัญญา นอกจากการประชุมหารือ ทั้งนี้ อศ.ยังคืนค่า (L/G) ให้กับผู้ประกอบการมูลค่ากว่า 228,927,974.20 บาท ใน 17 สัญญา ให้กับผู้ประกอบการทั้ง 12 ราย

ทั้งนี้ เนื่องจาก พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวทรวง ประธานกรรมการองค์การคลังสินค้า ได้มอบนโยบายให้ อศ.เร่งรัดคืนหลักทรัพย์ค้ำประกันสัญญา (L/G) ให้กับผู้ประกอบการโดยเร็ว หลังพ้นการผูกพันตามสัญญา เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งตนก็พยายามเร่งดำเนินการคืนตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง จนถึงปัจจุบันก็สามารถคืนค่า (L/G) ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ อศ.ก็จะเร่งดำเนินการคืนส่วนที่ค้างชำระผู้ประกอบการที่ให้เช่าคลัง ค่าฝากเก็บ และค่าธรรมเนียม ที่ยังคงติดค้างด้วย

อย่างไรก็ดี ยังมีบางส่วนที่ อศ.ยังไม่สามารถคืนค่า (L/G) ให้กับผู้ประกอบการบางรายได้ ซึ่งก็มีจำนวนมากพอสมควร ซึ่งกลุ่มเหล่านี้อยู่ในระหว่างข้อพิพาท ทั้งติดในเรื่องของการดำเนินคดี มีพันธสัญญาบางอย่างที่ยังไม่

สามารถสรุปได้ ซึ่งก็ยังไม่สามารถคืนได้จนกว่าจะสามารถสรุปปัญหา และการดำเนินการคดีนั้นแล้วเสร็จ ซึ่ง อคส. ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ได้โดยเร็ว เพราะที่ผ่านมามีความล่าช้าไปบ้างนั้น

เนื่องจากผู้ประกอบการบางรายมีค่าเบี้ยปรับตามสัญญา ซึ่งยังไม่มาชำระ และรับมอบข้าวไม่แล้วเสร็จ ซึ่งทำให้ไม่พ้นภาระผูกพันตามสัญญา จึงไม่สามารถคืนหลักประกันสัญญาได้ ก็ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมติดตามความคืบหน้าทุกสัปดาห์ เพื่อลดภาระงานและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนของ อคส. ด้วย

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ระบุว่าได้ปรับลดเป้าส่งออกข้าวจากเดิม 6.5 ล้านตัน เหลือเพียง 5.65 ล้านตัน จากที่เมื่อปีก่อน เวียดนามส่งออกข้าวได้เกือบ 6.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 6.37 ล้านตันในปี 2557 โดย VFA ระบุว่าธุรกิจแย่ในปีนี้เป็นผลจากการส่งออกลดลงนับตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา ทำให้การส่งออกช่วงครึ่งแรกของปีลดลงเกือบ 2% เมื่อเทียบกับปีต่อปี ด้วยจำนวนน้อยกว่า 2.7 ล้านตัน ขณะที่ราคาข้าวในหลายจังหวัดของเขตที่ราบปากแม่น้ำโขงก็ลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์นี้

ตามการคาดการณ์ของ VFA ลูกค้าประจำของเวียดนามในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ คาดว่ากำลังจะซื้อข้าวมากขึ้นจากเวียดนามในเร็วๆ นี้ แต่ผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดอย่างจีน ที่มีสัดส่วนเกือบ 35% ของการส่งออกเวียดนามในช่วง 6 เดือนแรก ยังพบว่ามีการนำเข้าลดลงเช่นกัน

ส่วนลูกค้าในภูมิภาคอื่นๆต่างกำลังรอข้าวราคาถูกลงจากไทย ที่กำลังจะปล่อยขาย 3.7 ล้านตันในปลายเดือนนี้เพื่อลดปริมาณสำรองข้าวของประเทศ โดยประมาณ 60% จะขายให้กับผู้ส่งออก

อย่างไรก็ตาม ตลาดแอฟริกายังคงเป็นปลายทางสดใสสำหรับผู้ส่งออกข้าวเวียดนาม ด้วยยอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นเกือบ 11% ในช่วงครึ่งแรกของปี แต่บรรดาผู้ค้ากล่าวว่า รายได้จะได้รับผลกระทบจากเงินยูโรที่อ่อนค่าลง

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 380,002 ตัน มูลค่า 170.906 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 39.9% และมูลค่าลดลง 32.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 632,010 ตัน มูลค่า 256.743 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) ขณะที่การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 มีจำนวน 2.657 ล้านตัน มูลค่า 1,146 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณลดลง 2.1% แต่มูลค่าเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 2.713 ล้านตัน มูลค่า 1,132 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (FOB)

[ที่มา Oryza.com](#)

## กัมพูชา

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ธนาคารโลก (World Bank) ได้ประกาศ ยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชาจากระดับประเทศผู้มีรายได้ระดับล่าง (lower income) ขึ้นมาเป็นประเทศผู้มีรายได้ระดับล่าง-กลาง (lower-middle income) ด้วยเหตุที่ว่าประเทศกัมพูชาประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศในระดับหนึ่งแล้ว โดยมีรายได้ประชาชาติอยู่ในเกณฑ์ระดับที่สูงขึ้น

แต่ในการปรับสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาครั้งนี้มีนักเศรษฐศาสตร์บางราย ให้ความเห็นว่า อาจส่งผลกระทบต่อการใช้เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ และสิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆ ของกัมพูชาได้ในอนาคตการ

ปรับยกระดับสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในครั้งนี้ ธนาคารโลกได้พิจารณาจากรายได้ประชาชาติต่อจำนวนประชากรของกัมพูชา (Gross National Income: GNI) ที่ปรับจาก 1,020 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2014 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1,026 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตั้งแต่ต้นปี 2015 ซึ่งจากเกณฑ์ที่ธนาคารโลกใช้กำหนดระดับสถานะทางเศรษฐกิจจากรดับ GNI ระบุว่า ประเทศที่มีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่น้อยกว่า 1,025 ดอลลาร์สหรัฐฯ จัดเป็นประเทศในกลุ่มผู้มีรายได้ระดับล่าง (lower income) ประเทศที่มีระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวอยู่ระหว่าง 1,026 ถึง 4,035 ดอลลาร์สหรัฐฯ จัดเป็นประเทศในกลุ่มผู้มีรายได้ระดับล่าง-กลาง (lower-middle income) ประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวระหว่าง 4,036 ถึง 12,745 ดอลลาร์สหรัฐฯ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้มีรายได้ระดับสูง-กลาง (upper-middle-income) และประเทศผู้มีรายได้มากกว่า 12,745 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป จะจัดอยู่ในกลุ่มประเทศผู้มีรายได้ระดับสูง (High-income) โดยกัมพูชาเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่ถูกปรับสถานะจากธนาคารโลกในปีนี้ และเป็น 1 ใน 3 พร้อมกับประเทศจอร์เจียและกายอานา ที่ได้ปรับสถานะสูงขึ้น โดยกัมพูชาถูกปรับสถานะใหม่ขึ้นมาอยู่ในสถานะเดียวกับอีก 51 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งอินเดีย เวียดนามและฟิลิปปินส์

อย่างไรก็ตาม การปรับสถานะขึ้นของกัมพูชาอาจทำให้สูญเสียสิทธิพิเศษทางการค้าบางอย่าง รวมถึงนโยบายสิทธิพิเศษปลอดภาษีและปลอดโควต่านำเข้าสินค้าทุกชนิดยกเว้นอาวุธของสหภาพยุโรป (EBA) ซึ่งมอบให้กับกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ซึ่งเป็นการเข้าถึงกลุ่มการค้าที่ใหญ่ที่สุดของโลก เช่นเดียวกับระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) ที่อนุญาตให้สินค้าจากกัมพูชาเข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกาโดยปลอดภาษีและปลอดโควตาการนำเข้า ซึ่งสิทธิต่างๆ เหล่านี้ เป็นตัวช่วยให้การค้าและการลงทุนให้อุตสาหกรรมสำคัญต่างๆ ของกัมพูชาเช่น สิ่งทอ การ์เมนต์ และเกษตรกรรม มีการขยายตัวอย่างก้าวกระโดด

นาย ฮิโรชิ ชูซูกิ หัวหน้าทีมเศรษฐศาสตร์ สถาบันวิจัยธุรกิจแห่งกัมพูชา ให้ความเห็นว่า สิทธิประโยชน์ทางการค้าต่างๆ ที่กัมพูชาเคยได้รับจะต้องถูกตัดไปหรือได้รับน้อยลงหากมีการปรับสถานะทางเศรษฐกิจให้พ้นจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม การปรับระดับดังกล่าวจะมีผลอย่างเป็นทางการต่อเมื่อ United Nations เป็นผู้ปรับไม่ใช่ World Bank โดย UN จะมีการพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจของกัมพูชาในทุกๆ 3 ปี โดยจะพิจารณาภาพรวมจากหลายมิติ ไม่ได้วัดจากเพียงระดับรายได้ประชาชาติต่อหัวเพียงด้านเดียว ซึ่งในกรณีของกัมพูชานั้น หากจะผ่านเกณฑ์ครบทุกมิติตามที่ UN กำหนด ก็จะต้องปรับเลื่อนสถานะสู่ประเทศผู้มีรายได้ระดับล่าง-กลาง ซึ่งคาดว่าจะเร็วที่สุดน่าจะในปี 2021 หรือ 2024

นายจอร์จ เอ็ดการ์ ทูตสหภาพยุโรปประจำกัมพูชา กล่าวว่า ถึงแม้สถานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะหมดอายุไปใน 2-3 ปีข้างหน้า กัมพูชายังคงมีช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านอยู่พอสมควรเพื่อปรับตัว เพราะเมื่อใดก็ตามที่สถานะทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ ได้รับการยืนยันจาก UN ให้เลื่อนขึ้นจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด ประเทศดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า เช่น EBA ต่อไปอีก 3 ปี เพื่อเป็นการช่วยให้ประเทศดังกล่าวได้ปรับตัว

นายสรศักดิ์ ปาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชา ให้ความเห็นว่า การปรับสถานะทางเศรษฐกิจในครั้งนี้ไม่น่ามีผลกระทบต่อกัมพูชา แต่กัมพูชาจะใช้เวลานี้ให้ได้ประโยชน์กับประเทศมากที่สุด ในการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะสูญเสียสิทธิพิเศษต่างๆ และจะพยายามเจรจาเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษจากข้อตกลงทางการค้าในตลาดอื่นต่อไป

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฟิลิปปินส์

รัฐบาลใหม่ของประธานาธิบดี Rodrigo Duterte กำลังจะออกนโยบายห้ามภาคเอกชนนำเข้าข้าวโดยตรง โดยแนวคิดนี้มีขึ้นเพื่อจัดระเบียบและแก้ปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรและกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวภายในประเทศสูญเสียรายได้

แต่เดิม ผู้ค้าเอกชนได้รับอนุญาตให้นำเข้าข้าวโดยตรงได้ในปริมาณ 805,200 ตันต่อปี ในอัตราภาษี 35% ภายใต้ข้อตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) โดยองค์การอาหารแห่งชาติฟิลิปปินส์ หรือ NFA (National Food Administration) เป็นผู้ออกใบอนุญาตและจัดสรรโควตาการนำเข้าข้าวให้แก่เอกชนผ่านการประมูล อย่างไรก็ตาม ภาครัฐก็ตีภาคเอกชนที่ได้รับการประมูลที่ได้รับโควตานั้นนำโควตาไปขายต่อ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบในการบริหารจัดการกระบวนการนำเข้าข้าว รวมถึงการลักลอบการนำเข้าข้าวเกินโควตา ในเบื้องต้น กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีและกลุ่มผู้ค้าส่งข้าวมีความพอใจกับการเปลี่ยนแปลงทางนโยบายในครั้งนี้ โดยเชื่อว่าการนำเข้าข้าวแบบ G2G จะมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส ควบคุมได้ง่าย และจะช่วยป้องกันปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำได้อีกด้วย

ทั้งนี้ องค์การอาหารแห่งชาติและสภาความมั่นคงทางอาหารได้ร่วมหารือความจำเป็นที่ฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3 และ 4 โดยคาดว่าในปีนี้จะมีการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมผ่านการทำสัญญาแบบ G2G ประมาณ 500,000 ตัน เนื่องจากกำลังการผลิตภายในประเทศไม่เพียงพอ และผลผลิตข้าวในไตรมาสแรกลดลง โดยภาคเกษตรมีอัตราการหดตัวมากถึง 4.4% เนื่องจากภาวะแห้งแล้งซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 158,600 ตัน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 157,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 92,800 ตัน เพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบกับ 92,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 3,500 ตัน ข้าวหอม 81,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 7,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 58.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 0.2% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 58.8%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 46,200 ตัน เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบกับ 46,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 41,500 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 4,700 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.3%) จีนประมาณ 9,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.9%) ออสเตรเลียประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.1%) กัมพูชาประมาณ 1,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.8%) และประเทศอื่นๆ รวม 2,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2559 มีปริมาณ 8,164 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 6,467 ตัน จีนจำนวน 268 ตัน สหรัฐฯจำนวน 371 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมิถุนายน 2559 ทั้งหมดรวม 12,700 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) อีกจำนวน 13,100 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2558 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,800 ตัน ลดลง 1.56 % เมื่อเทียบกับปริมาณ 319,800 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 174,600 ตัน เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (ประกอบด้วยข้าวขาว 11,300 ตัน ข้าวหอม 149,800

ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 13,500 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 15.1% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ 48.2%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 101,400 ตัน ลดลง 19.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (ประกอบด้วยข้าวหอม 91,600 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆ รวม 9,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 32.2%) จีนประมาณ 20,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.5%) ออสเตรเลีย ประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.2%) สหรัฐอเมริกา 900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 5,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา สคร. ณ เมืองฮ่องกง และ Trade and Industry Department

### อินเดีย

ทางการรายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรก (เมษายน-พฤษภาคม) ของปีงบประมาณ 2016/17 มีการส่งออก ประมาณ 1.81 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.88 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2015/16 ที่ผ่านมา

สำหรับการส่งออกตามปีปฏิทิน 2016 นั้น ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-เมษายน) มีการส่งออก ข้าวประมาณ 3.48 ล้านตัน ลดลงประมาณ 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.14 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าในปีนี้จะส่งออกข้าวได้ประมาณ 10 ล้านตัน

กระทรวงเกษตรรายงานว่า ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตหลัก (Kharif (main) rice crop) ในปีการผลิต 2016/17 (ระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 15 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 77.45 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น 0.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 76.88 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-12 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1,084,221 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,009,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 85,706 ตัน ลดลงประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 90,572 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 998,515 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 8.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 918,574 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวประมาณ 19,963 ตัน

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558-12 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 233,847 ตัน ฝรั่งเศสจำนวน 173,639 ตัน เนเธอร์แลนด์ 126,436 ตัน เยอรมนี 88,512 ตัน โปแลนด์ 81,824 ตัน อิตาลี 81,444 ตัน สเปน 61,929 ตัน เบลเยียม 53,755 ตัน โปรตุเกส 45,334 ตัน เป็นต้น ในปีการผลิต 2014/15 (กันยายน-สิงหาคม) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ทางด้านการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การส่งออกข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน-31 สิงหาคม) โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กันยายน 2558-12 กรกฎาคม 2559 มีการ

ส่งออกประมาณ 209,629 ตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 214,697 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ใน สัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กรกฎาคม สหภาพยุโรปส่งออกข้าวประมาณ 4,869 ตัน

โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 175,987 ตัน ลดลงประมาณ 4.1% เมื่อเทียบกับ จำนวน 183,573 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกประมาณ 33,642 ตัน ลดลง ประมาณ 8.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 31,124 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออก รายใหญ่ที่สุด โดยส่งออกไปแล้ว 106,159 ตัน สเปน 23,570 ตัน กรีซ 32,287 ตัน โปรตุเกส 18,020 ตัน บัลแกเรีย 9,817 ตัน สหราชอาณาจักร 4,529 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ไนจีเรีย

นาย Gene Leon, ผู้แทน IMF ประจำประเทศไนจีเรีย คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจไนจีเรียจะอยู่ในภาวะ ชะลอตัวไปจนถึงสิ้นปี 2559 แม้ว่า ในช่วงครึ่งปีหลังอาจมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้าง แต่คงไม่สามารถกลับถึงภาวะ เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกได้ เนื่องจากในช่วงไตรมาสแรกเศรษฐกิจไนจีเรียขยายตัวเพียง 0.4% เท่านั้น โดยมีสาเหตุ หลักมาจากมูลค่าการส่งออกน้ำมันดิบลดลง และความล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณจ่ายประจำปี

การพยากรณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับธนาคารโลก ที่ได้ปรับลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ ไนจีเรียเหลือเพียง 0.8% เท่านั้น ในปี 2559 นอกจากนี้ IMF ยังคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศไนจีเรียจะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของไนจีเรีย จะส่งผลให้การนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทยลดลง ในปี 2559 ได้แก่ ข้าว อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง รถยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

ศุลกากรไนจีเรียได้ออกประกาศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การคำนวณมูลค่าสินค้าเพื่อเก็บอากรนำเข้าสินค้า ต่างๆ จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว ณ วันที่มาทำพิธีการศุลกากรนาของออกจากท่าเรือ หรือ ณ สำนักงานศุลกากร ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

ขณะที่ธนาคารกลางไนจีเรีย ได้ประกาศยกเลิกอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ณ อัตรา 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 197 ไนรา ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2559 และมีการเปิดตลาดซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คือ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ = 282 ไนรา หรือ อ่อนค่าลงประมาณ 70% เมื่อเทียบกับอัตราแลกเปลี่ยนคงที่

ด้านนายกสมาคมตัวแทนผู้รับอนุญาตออกของด้านศุลกากรไนจีเรีย ได้แสดงความไม่เห็นด้วยกับประกาศ ดังกล่าวของศุลกากร เนื่องจากทำให้ต้นทุนพิธีการศุลกากร และอากรศุลกากรที่ผู้นำเข้าต้องจ่ายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงานฯ พิจารณาเห็นว่า ศุลกากรไนจีเรีย ไม่มีทางเลือกอื่น ที่จะต้องปรับการคำนวณตามระบบ อัตราแลกเปลี่ยนใหม่ตามประกาศของธนาคารกลางไนจีเรีย ซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่รัฐบาลซึ่งอยู่ในภาวะการ ขาดดุลบัญชีงบประมาณ ภาวะอากรศุลกากรดังกล่าวจะถูกผลักไปยังผู้บริโภคอย่างแน่นอน และจะทำให้ราคาสินค้า นำเข้าเพิ่มสูงขึ้น และเกิดภาวะเงินเฟ้อตามมาในระยะเวลาอันใกล้

การปรับเปลี่ยนระบบอัตราแลกเปลี่ยนของไนจีเรียนอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าที่ต้องจ่าย ค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แล้ว ยังต้องเผชิญกับต้นทุนอากรศุลกากรและต้นทุนพิธีการ

ศุลกากรที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งรวมแล้วเป็นต้นทุนเพิ่มที่สูงมาก และสำนักงานฯ คาดว่า จะส่งผลกระทบต่อให้มูลค่าการนำเข้าสินค้าของไนจีเรียลดลงอย่างแน่นอนจนกว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะดีขึ้น

สินค้าข้าว ซึ่งเป็นสินค้าหลักของไทยที่ส่งออกไปยังไนจีเรีย จะได้รับผลกระทบตามนโยบายดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้นำเข้าได้แก้ปัญหาการแสวงหาเงินตราต่างประเทศเพื่อชำระค่าข้าวไว้ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว โดยการนำเข้าผ่านประเทศเบนิน และแคเมอรูน และชำระเงินจากประเทศที่สาม ซึ่งการแก้ปัญหาด้วยวิธีดังกล่าว จะช่วยลดผลกระทบจากวิธีการคานวณเรียกเก็บอากรศุลกากรจากอัตราแลกเปลี่ยนใหม่นี้ด้วย

ผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าอื่นๆ ไปไนจีเรียอยู่แล้ว อาจได้รับการต่อรองด้านราคาและขอรับความช่วยเหลือด้านเครดิตการชำระเงินจากผู้นำเข้าอย่างแน่นอนในช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ ซึ่งการดำเนินการตามที่ผู้นำเข้าร้องขอ ควรคำนึงถึงฐานะความมั่นคงทางการเงินของผู้ส่งออกด้วย สำหรับผู้ส่งออกรายใหม่ สำนักงานฯ แนะนำว่า ต้องค้าขายด้วยเงินสด ที่เรียกค่ามัดจำในสัดส่วนที่สูงกว่า 50% ไว้ก่อน

[ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา](#)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2559/60 (2016/17) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 481.23 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 470.64 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 (2015/16) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศจะเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2559/60 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 146.50 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 145.77 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 105.0 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 103.5 ล้านตันข้าวสารในปี 2558/59 ส่วนประเทศอื่นๆ ที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น อินโดนีเซีย บังคลาเทศ เวียดนาม เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ บราซิล สหรัฐฯ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ ปากีสถาน กัมพูชา อียิปต์ ศรีลังกา เป็นต้น ส่วนประเทศไทยว่าในปี 2559/60 จะมีผลผลิต 17 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 7.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 15.8 ล้านตันในปี 2558/59 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2559/60 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.63 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 478.48 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 145 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.6 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.1 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.2 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 21.8 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 13.3 ล้านตันข้าวสาร ไทย 11.1 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 11.1 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2559/60 คาดว่าจะอยู่ที่ 107.3 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 0.6% จากจำนวน 106.7 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2558/59 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 68.61 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 11.67 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 2.91 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.16 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.09 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าสต็อกปลายปี 2559/60 จะลดลงเหลือประมาณ 3.22 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 47.0% จากคาดการณ์ในปี 2558/59 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 6.07 ล้านตันข้าวสาร



กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2560 จะมีปริมาณ 40.51 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 41.34 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.0 ล้านตัน เท่ากับปี 2559 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.9 ล้านตัน ลดลง 9.5% จากจำนวน 2.2 ล้านตันที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2559 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.55 ล้าน อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.25 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.15 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 0.99 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน และไอวอรีโคสต์คาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2560 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ลดลง 8.2% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2560 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลง 5.6% จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 9.0 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.9 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2559 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.25 ล้านตัน ลดลง จากปี 2559 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 4.5 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.65 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 1.75 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.05 ล้านตัน อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.84 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.8 ล้านตัน และอาร์เจนติน่าคาดว่าจะส่งออก 0.6 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

